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ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

สมยัสามญั  สมยัท่ี  2  / 2560 

วนัท่ี   19  มิถุนายน   2560   เวลา   09.00  น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

ผู้มาประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายบุญสวน     วชิาสวสัด์ิ ส.อบต.ม.1 บุญสวน   วชิาสวสัด์ิ  

2 นายทองดาํ   จาํปาบุรี ส.อบต.ม.1 ทองดาํ    จาํปาบุรี  

3 นายสมคัร   ภาวะหาญ ส.อบต.ม.2 สมคัร    ภาวะหาญ  

4 นายประไมล ์   สันคะนุช ส.อบต.ม.4 ประไมล ์   สันคะนุช  

5 นายประมวล    สีดาํ ส.อบต.ม.4 ประมวล   สีดาํ  

6 นายบรรจง    ทพัสุริย ์ ส.อบต.ม.5 บรรจง     ทพัสุริย ์   

7 นางนิตย ์   มาตรา ส.อบต.ม.5 นิตย ์   มาตรา  

8 นายบุญถม     คาํสะอาด ส.อบต.ม.6 บุญถม     คาํสะอาด  

9 นายจาํลอง    โภควบิูลย ์ ส.อบต.ม.6 จาํลอง    โภควบิูลย ์  

10 นางสุภาพ     พรมมร ส.อบต.ม.7 สุภาพ    พรมมร  

11 นางพวงเพชร     เจนชยั ส.อบต.ม.7 พวงเพชร   เจนชยั  

12 นายพลอย      จุลศรี ส.อบต.ม.8 พลอย      จุลศรี  

13 นายสงวน  คาํทอน ส.อบต.ม.8 สงวน  คาํทอน  

14 นายแปลก  คาํเบา้เมือง ส.อบต.ม.9 แปลก คาํเบา้เมือง  

15 นายพลู    โสกชาตรี ส.อบต.ม.9 พลู    โสกชาตรี  

16 นายกาํธร    คาํสอนทา ส.อบต.ม.10 กาํธร    คาํสอนทา  

17 นายอุดม   คาํมูลคร ส.อบต.ม.10 อุดม    คาํมูลคร  

18 นายธงชยั    มาตรภูธร เลขานุการสภา อบต. ธงชยั     มาตรภูธร  
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ผู้ร่วมประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง     ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นางธนญัญา  ชินวรรณ ผอ.กองคลงั ธนญัญา  ชินวรรณ  

2 จ.ส.อ.บุญส่ง  แสนมี เจา้พนกังานป้องกนัฯ จ.ส.อ.บุญส่ง  แสนมี  

3 นางนิศมา  คาํเบา้เมือง นกัวเิคราะห์ฯ นิศมา คาํเบา้เมือง  

4 นายประสาน  บุญชิต นายช่างโยธา ประสาน บุญชิต  

5 นางวรรณลมยั  ทะสีละ จพง.ธุรการ วรรณลมยั  ทะสีละ  
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บันทกึรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแอ่ง 

สมัยสามัญ   สมัยที ่ 2 / 2560     

วนัที ่   19  มิถุนายน  2560    เวลา   09.00   น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแอ่ง 

 

……………………………………….. 

 

เร่ิมประชุมเวลา  - 09.00 น. 

 
 
 

- 
 
 
 

เม่ือถึงเวลานดัประชุมแลว้  ส.อบต.ทุกท่าน  เขา้หอ้งประชุมและนบัองคป์ระชุมครบ

แลว้  ไดก้ล่าวสวดมนตบ์ูชาพระรัตนตรัย โดยพร้อมเพรียงกนั มีนายประมวล  สีดาํทาํ

หนา้ท่ีเป็นประธานนาํสวดและกล่าวเปิดประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ 

ประธาน ฯ 

จ.ส.อ.บุญส่งฯ 
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ก่อนเขา้วาระการประชุม ขอเชิญ จ.ส.อ.บุญส่ง แสนมี  

ตามท่ีไดเ้กิดสาธารณภยัข้ึน(วาตภยั) เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2560 และ 19 มีนาคม 2560 

ทาํใหบ้า้นเรือนและส่ิงปลูกสร้าง และทรัพยสิ์นของราษฎรไดรั้บความเสียหาย  

จาํนวน 8 ราย  ดงัน้ี  

1. นางบวัเรียน เศษนาเวช บา้นเลขท่ี 27 ม.2 หลงัคาคอกสัตวไ์ดรั้บความเสียหาย  

    เป็นเงิน จาํนวน 2,160 บาท (สองพนัหน่ึงร้อยหกสิบบาทถว้น) 

2. นางสมหมาย ภาวะหาญ บา้นเลขท่ี 17/1 ม.2 หลงัคาบา้นพกัอาศยัไดรั้บความ

เสียหาย 

    เป็นเงิน จาํนวน 2,050 บาท (สองพนัหา้สิบบาทถว้น) 

3. นางนาง หายหตัถี บา้นเลขท่ี 22 ม.2 หลงัคาบา้นพกัอาศยัไดรั้บความเสียหาย 

    เป็นเงิน จาํนวน 3,410 บาท (สามพนัส่ีร้อยสิบบาทถว้น) 

4. นางหนูแดง แกว้ไพรวลัย ์หลงัคาคอกสัตว/์โรงเก็บพืชผลทางการเกษตร ไดรั้บความ      

    เสียหาย เป็นเงิน จาํนวน 2,160 บาท (สองพนัหน่ึงร้อยหกสิบบาทถว้น) 

5. นายปัญญา  อุดมลาภ บา้นเลขท่ี 87 ม.2  หลงัคาบา้นพกัอาศยัไดรั้บความเสียหาย  

    เป็นเงิน จาํนวน 2,700 บาท (สองพนัเจด็ร้อยบาทถว้น) 

6. นางเหมือน  ชูวชิยั บา้นเลขท่ี 110 ม.2 หลงัคาคอกสัตว/์โรงเก็บพืชผลทางการเกษตร 

   ไดรั้บความเสียหาย  เป็นเงิน จาํนวน 2,160 บาท (สองพนัหน่ึงร้อยหกสิบบาท) 

7. นางลาํปาง คาํนาค บา้นเลขท่ี 22 ม.4 หลงัคาบา้นพกัอาศยัไดรั้บความเสียหาย  

    เป็นเงิน จาํนวน 12,560 บาท (หน่ึงหม่ืนสองพนัหา้ร้อยหกสิบบาทถว้น) 

8. นางสาย สมพิทกัษ ์บา้นเลขท่ี 20 ม.7 หลงัคายุง้ขา้วไดรั้บความเสียหาย  

    เป็นเงิน จาํนวน 3,800 บาท (สามพนัแปดร้อยบาทถว้น) 

   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน จาํนวน 31,000 บาท (สามหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานฯ 

 

 

 

ท่ีประชุม 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 

ประธานฯ 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

                                  -4- 

ขอแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ทาํไมในปีน้ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งใหค้วาม

ช่วยเหลือเอง ซ่ึงปกติในทุก ๆปี ทางจงัหวดัจะเป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือ กระผมก็ได้

ดาํเนินการทาํเร่ืองขอความช่วยเหลือไปทางอาํเภอและจงัหวดัเช่นทุก ๆปีท่ีผา่นมา แต่

จงัหวดัมีหนงัสือแจง้มาวา่ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งเป็นผูใ้หค้วาม

ช่วยเหลือเน่ืองจากเป็นภยัขนาดเล็ก สืบเน่ืองจากมีหนงัสือจากกระทรวงการคลงัฉบบั

หน่ึงแจง้วา่ เม่ือเกิดสาธารณภยัในพื้นท่ีใหอ้บต.เป็นผูด้าํเนินการใหค้วามช่วยเหลือใน

ลาํดบัแรกหลงัจากจงัหวดัไดป้ระกาศภยัพิบติัฉุกเฉิน  กระผมไดด้าํเนินตามขั้นตอนทุก

ขั้นตอน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ มีการประชุมระดบักรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

กรรมการจ่ายเงินซ่ึงมีท่านประธานสภาฯเป็นประธาน ซ่ึงไดด้าํเนินการตามขั้นตอน

เร่ือยมา  สรุปวา่เงินท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือในคร้ังน้ี เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 31,000 บาท 

(สามหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น) ขออนุมติัใชง้บประมาณจากขอ้บญัญติังบประมาณ

รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทเงิน

สาํรองจ่าย (หนา้ 37/39) ท่ีตั้งไวต้ามขอ้บญัญติั จาํนวน 500,000 บาท ในลาํดบัต่อไป  

ขออนุญาตเรียนเชิญมอบเงินใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัพิบติั(วาตภยั)  

ขอขอบคุณ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน จากท่ีไดรั้บทราบถึงเหตุภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บ

การแกไ้ขไปแลว้ ซ่ึงยงัเหลือหมู่ท่ี 7 ยงัไม่ไดซ่้อมแซม กระผมขอความอนุเคราะห์ให้

ท่านดาํเนินการต่อไปหากยงัไม่ดาํเนินการขอใหท้่านไปติดต่อท่ีสมาชิกอบต. ลาํดบั

ต่อไปเป็นการมอบเงินใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัพิบติั(วาตภยั)    

ประธานสภาฯ เป็นผูม้อบเงินใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัพิบติั(วาตภยั) ตามลาํดบัรายช่ือ 

จาํนวน 8 ราย พร้อมถ่ายรูปโดยพร้อมเพรียงกนั  

 

เร่ืองประธานแจง้ใหท้ราบ 

1. นางบุดสี เศษนาเวช ขออนุญาตลาเน่ืองจากติดภารกิจส่วนตวั  

2. นายสวสัด์ิ สมบติัหอม ขออนุญาตลาเน่ืองจากรถเสีย 

ฝ่ายปกครองจะประชุมเร่ืองเครือข่ายเงินลา้น ในวนัพรุ่งน้ี ครับ  

ท่ีประชุม ฯ - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  - เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

ประธาน ฯ - 2.1 เชิญท่านทองดาํ  จาํปาบุรี   ประธานคณะกรรมการตรวจบนัทึกประชุมคร้ังท่ีแลว้  

และหาก  ส.อบต.  ท่านใด  มีขอ้แกไ้ขเพิ่มเติม  เปล่ียนแปลง  โปรดยกมือ   ขอแกไ้ข

ได ้ เชิญครับ 

นายทองดาํ ฯ 

 

- ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1      

ประธานตรวจบนัทึกการประชุม  ผมไดต้รวจบนัทึกรายงานการประชุมแลว้  สมบูรณ์  

ครบถว้น  ไม่มีแกไ้ขครับ 

ท่ีประชุม ฯ - ตรวจสอบรายงานการประชุมและปรึกษาหารือกนั 



 

เลขานุการสภาฯ 

 

 

 

นายอุดมฯ 

 

เลขานุการสภาฯ 

 

ประธานฯ 

 

ท่ีประชุม 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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กระผม นายธงชยั มาตรภูธร ตาํแหน่งเลขานุการสภาฯ ขอนาํเรียนช้ีแจงวา่ หมู่ท่ี 7  ท่ี

ขอเปล่ียนแปลงโครงการจากถนนคสล.เป็นโครงการสร้างหอประปานั้น มีการลงใน

บนัทึกรายงานการประชุม และบนัทึกรายงานการประชุมฉบบัน้ีสามารถนาํไปใชเ้ป็น

เอกสารอา้งอิงได ้ครับ 

การเปล่ียนแปลงโครงการ หมู่ท่ี 10 จากโครงการถนนคสล.เป็นโครงการขยายเขต

ไฟฟ้า  

ขอใหต้รวจสอบบนัทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมยัสามญั สมยัท่ี 1/2560 ลว. 22 

กุมภาพนัธ์ 2560 หนา้ 15 ครับ  

เม่ือไม่มี ส.อบต. ท่านใดแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ผมขอความเห็นชอบบนัทึก

รายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ โปรดยกมือ ครับ 

ปรึกษาหารือกนัพอสมควรแลว้ จึงมีมติใหค้วามเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม

คร้ังท่ีแลว้  

ระเบียบวาระท่ี 3 - เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

ประธาน ฯ 

 

นางนิศมาฯ  

(นกัวเิคราะห์ฯ)  
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3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา อบต. ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 ขอเชิญเจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ช้ีแจง ครับ  

ขอนาํเรียนเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา อบต. ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 เน่ืองดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํ

แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2559 กาํหนดให้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้าก

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพื่อใหผู้บ้ริหารเสนอต่อสภา

ทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบหา้วนันบั

แต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่

นอ้ยกวา่สามสิบวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน

ตุลาคมของทุกปี ซ่ึงตอนน้ีครบคร่ึงปีแลว้ไดท้าํรายงานตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 31 

มีนาคม 2560 ในรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน มีทั้งหมด 5 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 ท่ีมาและความสาํคญัของการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

ส่วนท่ี 2 ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 

ส่วนท่ี 3 การประเมิน/ติดตามตนเอง 

ส่วนท่ี 4 การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมิน

คุณภาพแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

ส่วนท่ี 5 ผลการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 

ในส่วนของรายละเอียดใหท้่านสมาชิกศึกษาตามเอกสารท่ีแจกใหค่้ะ  
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ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ท่ีช้ีแจงรายละเอียดใหท้ราบ  มีท่านใดสงสัยประการใด

หรือไม่ ขอเชิญท่านสมคัร ครับ  

มีความขอ้งใจสงสัยวา่ทาํไมในปีน้ีเจา้หนา้ท่ีไม่ออกไปประชาคมทาํแผนเหมือนเช่น

ทุก ๆ ปี หากไม่ทาํประชาคมต่อไปจะเพิ่มแผนอยา่งไร ขอใหเ้จา้หนา้ท่ีช้ีแจง ครับ 

สืบเน่ืองหนงัสือกระทรวงมหาดไทยเร่ืองซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํและประสาน

แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2559 ลงวนัท่ี 10 ตุลาคม 2559 ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนตุลาคม 2559 นั้น จากการประชาคม

ระดบัตาํบลเพื่อทบทวนแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 -2562) มาเป็นแผนพฒันา

ทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ซ่ึงอบต.หว้ยแอ่งไดด้าํเนินการเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ก่อนท่ีจะเปิดประชุมสภาฯ สมยัวสิามญั สมยัท่ี 2/2559 และหากมีการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงโครงการ ตอ้งไปตรวจดูจากหนงัสือเอกสารแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.

2561 – 2564) ท่ีไดแ้จกใหไ้ปแลว้ หากมีโครงการใดตอ้งปรับปรุงแกไ้ข เพิ่มเติม หรือ

เปล่ียนแปลง ก็สามารถเชิญประชาคมเพือ่เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลงโครงการก่อนจดัทาํ

ขอ้บญัญติัปีงบประมาณ 2561 ไดค้่ะ  

บา้นนาแพง ม.2 ในแต่ละปีจะมีปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขไม่ซํ้ ากนัซ่ึงก็จะทาํแผนฯ ตาม

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงแผนฯ ในทุก ๆปี เลยอยากทราบวา่ช่วงไหนท่ี

สามารถทาํการเสนอนาํเขา้แผนฯ ได ้ขอใหเ้จา้หนา้ท่ีช่วยช้ีแจง ครับ   

สามารถแจง้นาํเขา้แผนฯ ช่วงก่อนจดัทาํขอ้บญัญติั ถา้ทาํขอ้บญัญติัช่วงเดือนสิงหาคม 

ก็จะดาํเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม หากมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม

ก็ขอใหแ้จง้เจา้หนา้ท่ีจะไดด้าํเนินการเชิญประชาคม ค่ะ  

3.2 ขอใหผู้อ้าํนวยการกองคลงั รักษาการนายกฯ ช้ีแจงเร่ืองงบประมาณรายจ่ายและ

การเงินท่ีเขา้มาแต่ละไตรมาส ขอเชิญช้ีแจงครับ   

ดิฉนั นางธนญัญา ชินวรรณ ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองคลงั รักษาราชการแทนปลดั

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง ขอ

นาํเรียนเพื่อทราบ ฐานะการเงินการคลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง ดงัน้ี  

- รายได ้                       15,855,927.29 บาท  

- รายจ่าย                       11,990,958.78 บาท 

- เงินสะสม                     2,561,080.37 บาท 

- เงินทุนสาํรองเงินสะสม  3,079,455.18 บาท 
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***พกัรับประทานอาหาร 1 ชัว่โมง***   

เร่ิมประชุมต่อเวลา 13.00 น. 

เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 เร่ืองขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงประมาณการงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตาม

ขอ้บญัญติัประจาํปีงบประมาณ 2560  ขอเชิญนายช่างโยธาฯ ช้ีแจงครับ  

ขอช้ีแจง ตามเดิมท่ีไดป้ระมาณการไวใ้นปี 2559 นั้น ปัจจุบนักระทรวงฯไดก้าํหนด  

Factorใหม่ มีการเปล่ียนแปลงราคาพสัดุจึงตอ้งทาํประมาณการใหม่ทั้งหมด ดงัน้ี  

1. โครงการปรับปรุงถนนคสล. หมู่ท่ี 2 ประมาณการเดิมใชง้บประมาณ 153,000 บาท  

   กวา้ง 6 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 12 เซนติเมตร ส่วนการประมาณการใหม่ คือ กวา้ง 6  

   เมตร ยาว 54 เมตร หนา 12 เซนติเมตร ขอสอบถามท่านสมาชิกฯวา่ความหนา 12   

   เซนติเมตรจะรับไหวไหม (ถนนเส้นหนา้ศาลาSML) แต่ถา้เป็นความหนา 15  

   เซนติเมตรจะใชง้บประมาณ 183,500 บาท    

2. โครงการปรับปรุงขยายเขตประปา หมู่ท่ี 2 ประมาณการเดิม ท่อ2 น้ิว ยาว 700 เมตร  

   งบประมาณ 47,000 บาท ประมาณการใหม่ ท่อ 2 น้ิว ยาว 500 เมตร งบประมาณ  

   47,000 บาท/เน่ืองจากค่าท่อ ค่า Factor เพิ่มข้ึน   

3. โครงการก่อสร้างถนนหมู่ท่ี 4 มีถนนสองเส้น เส้นท่ีหน่ึง กวา้ง 1.8 เมตร ยาว 33  

   เมตร เส้นท่ีสอง กวา้ง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 15 เซนติเมตร  การประมาณการใช ้

   งบประมาณเดิม  

4. โครงการวางท่อระบายนํ้าหมู่ท่ี 5 ตอนน้ียอดงบประมาณท่ีตอ้งใชเ้กินไป 7,000 บาท  

   กาํลงัหาวธีิแกไ้ขปรับลงโดยการปรับลดความยาวและความหนาลงอีกครับ  

5. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ท่ี 6 ประมาณการเดิม กวา้ง 4 เมตร ยาว 90 เมตร    

   หนา 15 เซนติเมตร ประมาณการใหม่ กวา้ง 4 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 15 เซนติเมตร  

6. โครงการหมู่ท่ี 7 โครงการก่อสร้างหอประปา ตามขอ้บญัญติัตั้งไว ้200,000 บาท  

   ส่วนประมาณการ 256,000 บาท  

7. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ท่ี 8 กวา้ง 4 เมตร ยาว 90.55 เมตร ยงัสามารถ 

   ดาํเนินการไดต้ามประมาณการเดิมอยูค่รับ   

8.โครงการถนนคสล. หมู่ท่ี 9 ประมาณการเดิม กวา้ง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 12    

   เซนติเมตร ประมาณการใหม่ กวา้ง 5 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 12 เซนติเมตร แต่ทาง 

   ท่านสมาชิกฯ หมู่ท่ี 9 ตอ้งการเพิ่มความหนาเป็น 15 เซนติเมตร แต่ความยาวจะลดลง  

   เหลือเพียง 70 เมตร ครับ ส่วนหมู่ท่ี 10 ไดเ้ปล่ียนแปลงจากโครงการถนนคสล.เป็น 

   ขยายเขตไฟฟ้าแลว้ มีท่านใดสงสัยจะสอบถามอะไรไหมครับ 
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สาํหรับโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ท่ี 2 กระผมมีขอ้สงสัยอยากจะสอบถามวา่ 

ถนนเส้นก่อนของโครงการประชารัฐ ตาํบลละ 5 ลา้น ท่ีสร้างจากหนา้วดัมีความหนาก่ี

เซนติเมตรครับ      

มีความหนา 12 เซนติเมตร ครับ  

ถา้อยา่งนั้น เพื่อไม่ใหเ้ป็นการเบียดเบียนโครงการปรับปรุงขยายเขตประปา ขอใหใ้ช้

ความหนา 12 เซนติเมตร ตามประมาณการเดิมครับ จะไดล้งตวัพอดี   

ขอใหก้องช่างเร่งดาํเนินการ  

ขอนาํเรียนช้ีแจงเพิ่มเติม  สืบเน่ืองใหช่้างประมาณการโครงการตามขอ้บญัญติัเพื่อจะ

ลงงาน จึงใหช่้างทาํ ปร.4 ปร.5 และนาํเขา้สภาฯ ซ่ึงหากไม่มี ปร.4 ปร.5 ทางพสัดุก็ไม่

สามารถทาํเร่ืองจดัซ้ือจดัจา้งได ้ จึงเกิดความล่าชา้ เน่ืองจากพบวา่ราคาวสัดุไดข้ึ้นราคา 

ซ่ึงตามระเบียบแลว้ ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง ถา้มีลกัษณะเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ไม่วา่จะ

เป็นจาํนวนเงิน จาํนวนราคา ของหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จะตอ้งนาํเขา้ท่ีประชุม

สภาฯ ซ่ึงขณะน้ีก็ใหท้างกองช่างเร่งดาํเนินการ ปร.4 ปร.5 คาดวา่น่าจะแลว้เสร็จ

ภายในเดือนกรกฎาคมน้ี และจะดาํเนินการในลาํดบัต่อไป ตอนน้ีรอ ปร.4 ปร.5 ค่ะ   

ตามขอ้บญัญติัปีงบประมาณ 2560 ซ่ึงตั้งไวป้ระมาณ 25 ลา้นกวา่บาท เงินเขา้มาแลว้

ประมาณ 15 ลา้น จ่ายไปประมาณ 11 กวา่ลา้น คงเหลือเงินประมาณ 3 ลา้นกวา่บาท 

สืบเน่ืองจากประมาณการเพิ่มข้ึนของโครงการก่อสร้างหอประปา หมู่ท่ี 7 จึงทาํให้

โครงการหมู่ท่ี 5 ก็จะลดลง จึงขอเรียนถามวา่เก่ียวกนักบัโครงการก่อสร้างประปา หมู่

ท่ี 4 หรือไม่ ซ่ึงตามขอ้บญัญติัจ่ายเงินงบประมาณสะสม จาํนวนประมาณ 1.5 ลา้นบาท 

กลายเป็น 9 แสนบาท ทั้งน้ีไดห้กัออกจากโครงการก่อสร้างหอประปาหมู่ท่ี 4 หรือยงั  

ไดห้กัออกแลว้ค่ะ  

ปัจจุบนัเหลือเงินสะสมอยูป่ระมาณ 2.5 ลา้นกวา่บาท จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนเลียบลาํหว้ยและโครงการก่อสร้างหอประปาหมู่ท่ี 4นั้นเป็นเงินสะสม ส่วนเงิน

อุดหนุนและเงินรายไดข้องรัฐบาล เหลือประมาณ 3.8 ลา้นบาท ตามวาระการประชุม 

การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณครุภณัฑเ์ป็นโครงสร้างพื้นฐานน้ี ทราบวา่ทางกอง

ช่างไดท้าํไวแ้ลว้เป็นเงินจาํนวน 220,000 บาท จาํนวน 2 โครงการ /ไม่ทราบวา่มี

ผูรั้บเหมาแลว้หรือยงั อยากทราบวา่อยูใ่นงบตวัน้ีหรือไม่ เพราะในขอ้บญัญติัก็เป็นงบ

ตวัน้ี ตามท่ีคาํนวณตรวจเช็คแลว้ก็เป็นเงินประมาณ 30,000 บาท อยากทราบวา่ส่วนท่ี

เหลือประมาณ 200,000 บาท จะโอนมาจากส่วนไหนไดบ้า้ง หรือจะโอนจากงบกลาง 

ซ่ึงจ่ายไปแลว้ จาํนวน 31,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั(วาตภยั) ซ่ึงตั้งไว้

จาํนวน 500,000 บาท ในส่วนของผูบ้ริหารหากเกิดปัญหาเก่ียวกบัถนนชาํรุดเสียหาย 

ไม่วา่จะเป็นลูกรังหรือถนนท่ีจาํเป็นในดา้นการสัญจร เม่ือมีหนงัสือแจง้เขา้มาก็ขอให้

กองช่างออกไปสาํรวจโดยเร่งด่วน ตามขอ้บญัญติัท่ีตั้งไว ้ในแต่ละหมู่บา้น จาํนวน 
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หมู่บา้นละ 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 2 ลา้นบาท นั้น คาดวา่เงินท่ีเหลือจาํนวน 3 ลา้น

กวา่บาท น่าจะเพียงพอ ซ่ึงคงรวมเงินเดือนดว้ย และไม่ทราบวา่เงินไตรมาสสุดทา้ยจะ 

เขา้มาอีกเม่ือไหร่ หากเขา้ขอใหก้นัไว ้สักประมาณ 1 ลา้นบาท ทั้งน้ีทั้งนั้นขออยา่ให้

เงินขาด และขอใหด้าํเนินการโครงการคสล.ตามขอ้บญัญติัก่อน ส่วนโครงการไฟฟ้า

นั้น ถา้หากเกิน 6 เดือน ตอ้งประมาณการใหม่  

ขอเรียนสอบถามเร่ืองหลงัคาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ถา้มีงบก็ขอใหด้าํเนินการใหด้ว้ย ตาม

ขอ้บญัญติัตั้งไว ้จาํนวน 100,000 บาท 

ขอเสนอใหด้าํเนินการโครงการตามขอ้บญัญติั ใหด้าํเนินการใหห้มู่บา้นท่ีโครงการตก

ไปของปีงบประมาณท่ีผา่นมา   

ขอสอบถามมีหมู่บา้นใดท่ีดาํเนินการแลว้บา้ง  

สาํหรับของกระผมโครงการขยายเขตไฟฟ้า จากท่ีไปติดต่อการไฟฟ้าขอใบปะหนา้

ดว้ย และขอสอบถามวา่หมู่บา้นไหนจะไดด้าํเนินการก่อนครับ ขณะน้ีดาํเนินการไปถึง

ไหนแลว้  

โครงการตามขอ้บญัญติัท่ีตกไปของปีงบประมาณท่ีผา่น ขอใหช่้างและฝ่ายบริหาร

ช้ีแจงใหท้ราบวา่หมู่บา้นไหนจะไดด้าํเนินการก่อน 

สาํหรับ หมู่ท่ี 7 ประมาณการและแบบไดด้าํเนินการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ รอแค่เอกสาร

ใหค้รบ   

ขอใหเ้ร่งดาํเนินการ   

ขอใหเ้ร่งดาํเนินการไม่อยากใหง้บประมาณตกอีก ซ่ึงตามขอ้บญัญติัเหลือระยะเวลา 3 

เดือน จะแลว้เสร็จหรือไม่ จึงขอฝากใหเ้ร่งดาํเนินการโดยเร็ว  

ขอฝากท่านผอ.กองคลงัใหต้รวจสอบวา่มีงบประมาณส่วนไหนท่ีสามารถโอนได ้

ขอใหท้่านผอ.กองคลงัใหต้รวจสอบงบประมาณตามขอ้บญัญติัตามแต่ละยทุธศาสตร์

ท่ีตั้งไวแ้ต่ไม่ไดด้าํเนินการวา่งบประมาณโครงการใดสามารถโอนได ้ 

ขอสอบถามนายช่างโยธา วา่ตามท่ีไดป้ระมาณการมี โครงการหมู่ท่ี 7 โครงการเดียวใช่

ไหมท่ีประมาณการใชง้บประมาณเพิ่มข้ึน ส่วนโครงการอ่ืน ๆ นั้น ยงัใชง้บประมาณ

ดาํเนินการเท่าเดิมแต่ปริมาณลดลงใช่ไหม  หากมีแค่โครงการหมู่ท่ี 7  เหลือ

งบประมาณ จาํนวนประมาณ 130,000 บาท   

มี 2 หมู่บา้นท่ี ประมาณการเพิ่มข้ึน คือ หมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 5 โดยหมู่ท่ี 5 ประมาณการ

เพิ่มข้ึน จาํนวน 7,000 บาท  

จะขออนุญาตโอนจาจะขออนุมติัสภาฯ ใหม้ติโอนจากงบประมาณท่ีตั้งไวใ้นโครงการ

ศึกษาดูงานในส่วนท่ีเหลือจากไปศึกษาดูงานแลว้  

โครงการศึกษาดูงานซ่ึงตั้งไว ้250,000 บาท อยากทราบรายละเอียดวา่ใชไ้ปเท่าไหร่

คงเหลือเท่าไหร่  
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โครงการศึกษาดูงานซ่ึงตั้งไว ้250,000 บาท เบิกจ่ายไปแลว้ประมาณ 140,000 บาท เม่ือ

เสร็จส้ินโครงการฯ มีเงินเหลือ จาํนวน 7,000 บาท ส่วนรายละเอียดขอไปตรวจเช็คอีก

คร้ังก่อนและจะนาํมาช้ีแจงในภายหลงัค่ะ  

อยากไปกราบพระบรมศพฯ  

จะศึกษาขอ้มูลจากเทศบาลก่อน 

มีจาํนวน 2 หมู่บา้นท่ีประมาณการเพิ่มข้ึน คือหมู่ท่ี 5 จาํนวน 7,000 บาท  และหมู่ท่ี 7 

จาํนวน 56,000 บาท   

ไดท้ราบวา่ทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าตูมจะไปกราบพระบรมศพฯในเร็ว ๆน้ี   

จึงขอฝากใหท้่านรักษาการนายกฯไปศึกษาขอ้มูลการไปกราบพระบรมศพฯ  

จากงบประมาณท่ีตั้งไวข้องกองสาธารณสุข ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาดา้น

ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื โครงการสอบเขตท่ีสาธารณประโยชน์ ม.1-10 ท่ีตั้งไว ้จาํนวน 

52,000 บาท สามารถโอนไดไ้หม  

งบประมาณตามโครงการน้ี ไดท้าํการเบิกจ่ายไปหมดแลว้ 

ขอใหต้รวจดูวา่สามารถโอนมาจากส่วนไหนไดบ้า้ง และขอใหแ้จง้ใหส้ภาฯทราบดว้ย

วา่โอนมาจากหมวดไหนบา้ง    

หากท่านสมาชิกตอ้งการจะไปกราบพระบรมศพฯ ดงันั้นจะไม่โอนงบจากโครงการ

ศึกษาดูงานฯ แต่จะขอเปล่ียนเป็นโอนจากโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟท่ีตั้งไว ้

จาํนวน 50,000 บาท ซ่ึงก็ไดโ้อนไปบา้งแลว้ในบางส่วนจะตรวจสอบยอดคงเหลืออีกที  

ในส่วนหมู่ท่ี 2 บา้นนาแพง ก็อยากไดป้ระปาเพิ่มอีก 200 เมตร ขอใหท้่านรักษาการ

นายกฯ ช่วยตรวจสอบวา่มีโครงการไหนท่ีไม่ไดด้าํเนินการสามารถโอนไดบ้า้ง   

ตามท่ีทราบขณะน้ีงานโครงการยงัไม่มีโครงการใดดาํเนินการ 

สืบเน่ืองจากรอประมาณการตอ้งรอ ปร.4 ปร.5 ยงัไม่มีโครงการใดออกสักโครงการ 

ขอมอบหมายใหท้่านรักษาการนายกฯ ไปตรวจสอบวา่มีโครงการใดบา้งสามารถโอน

ได ้จะไดข้อมติท่ีประชุม 

ขอนาํเรียนจากปัญหาเร่ืองประปา หมู่ท่ี 2 ท่ีท่านสมคัรไดเ้สนอซ่ึงขาดอยู ่200 เมตร 

นั้น และหมู่ท่ี 5 ท่ีประมาณการเพิ่มข้ึนจาํนวน 7,000 บาท กระผมขอเสนอวา่ควรจะขอ

มติสภาฯใหห้มู่ท่ี 2 ดว้ย  

กระผมคิดวา่สามารถดาํเนินการได ้ขอใหท่้านรักษาการนายกฯหาเงินโอนเพิ่ม 

ตามท่ีท่านสมาชิกเสนอขอเพิ่มเติมโครงการของหมู่ท่ี 2 ,5 และ 7 นั้น สาํหรับหมู่ท่ี 9 ก็

มีปัญหาเดือดร้อนเร่ืองประปาเช่นกนั และคิดวา่อีกหลายหมู่บา้นก็คงจะมีปัญหาท่ี

ตอ้งการแกไ้ขเช่นกนั จึงอยากสอบถามท่านรักษาการนายกฯ ท่ีแจง้วา่มีเงินสามารถ

โอนได ้ อยากทราบวา่มีเงินโอนเท่าไหร่  
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มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ในวนัน้ีท่านสามารถขอเพิ่มไดแ้ต่ยอดเงินยงัไม่ทราบวา่

สามารถโอนไดจ้าํนวนเท่าใด และขอเนน้ย ํ้าในส่วนผูท่ี้ขอท่อประปาเพิ่มทั้งหมู่ท่ี 2 

และหมู่ท่ี 9 ขอใหท้่านไปตรวจสอบรังวดัมาใหช้ดัเจน และใหส่้งหนงัสือในวนัพรุ่งน้ี  

ใหท้่านรักษาการนายกฯ ตรวจสอบเงินท่ีจะโอนใหช้ดัเจนวา่มียอดเท่าไหร่ ตามท่ีได้

ตรวจสอบรังวดัแลว้ได ้700 เมตร ครับ 

สาํหรับในวนัน้ีจะขอมติท่ีประชุมใหก้บั 4 หมู่บา้นท่ีมีการเพิ่มเติมโครงการ ดงัน้ี  

1.โครงการก่อสร้างหอประปา หมู่ท่ี 7 ตามขอ้บญัญติัตั้งไว ้200,000 บาท  

    ส่วนประมาณการ 256,000 บาท ตอ้งโอนเพิ่ม เป็นเงินจาํนวน 56,000 บาท 

2. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าท่อคอนกรีต หมู่ท่ี 5 ตามขอ้บญัญติัตั้งไว ้200,000  

    บาท ส่วนประมาณการ 207,000 บาท ตอ้งโอนเพิ่ม เป็นเงินจาํนวน 7,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 2 ยาว 700 เมตร โอนเพิ่ม  

     17,000 บาท เป็นเงิน 64,000 บาท 

4.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 9 โอนเพิ่ม        

     51,000 บาท เป็นเงิน 251,000 บาท  

 ขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นสมควรใหโ้อนเงินเพิ่มเติม 4 หมู่บา้นน้ี ขอใหย้กมือครับ  

ยกมือโดยพร้อมเพรียงกนั มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หโ้อนเงินเพื่อดาํเนินการตามโครงการ

ดงักล่าว  

ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณในการจดัซ้ือเกา้อ้ีทาํงาน นกัทรัพยากรบุคคล จาํนวน 1 

ตวั (สาํนกัปลดั)  

ขอมติท่ีประชุมท่านใดเห็นสมควรใหโ้อนเงินงบประมาณเพื่อการจดัซ้ือเกา้อ้ีทาํงาน 

นกัทรัพยากรบุคคล จาํนวน 1 ตวั ขอใหย้กมือครับ 

ยกมือโดยพร้อมเพรียงกนั มีมติเป็นเอกฉนัท ์ 

ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณในการจดัซ้ือเกา้อ้ีทาํงาน ผูอ้าํนวยการกองสวสัดิการ

สังคม จาํนวน 1 ตวั (กองสวสัดิการสังคม)  

ขอมติท่ีประชุมท่านใดเห็นสมควรใหโ้อนเงินงบประมาณในการจดัซ้ือเกา้อ้ีทาํงาน 

ผูอ้าํนวยการกองสวสัดิการสังคม จาํนวน 1 ตวั ขอใหย้กมือครับ 

ยกมือโดยพร้อมเพรียงกนั มีมติเป็นเอกฉนัท ์ 

การไปกราบพระบรมศพฯ ไปเฉพาะอบต.หว้ยแอ่งหรือไปร่วมกบัอบต.อ่ืน ครับ 

อยากทราบวา่เงินท่ีเหลือจะเพียงพอหรือไม่ขอใหท้่านรักษาการนายกฯช้ีแจงใหท้ราบ

วา่ตอ้งใชง้บประมาณเท่าไหร่ 

ขอไปศึกษารายละเอียดก่อน จะนาํเรียนแจง้ใหท้ราบในภายหลงั 

ขอมติท่ีประชุมอนุมติัใหด้าํเนินการไปกราบพระบรมศพฯ หากท่านใดเห็นสมควร

ขอใหย้กมือครับ 

ยกมือโดยพร้อมเพรียงกนั มีมติเป็นเอกฉนัท ์ 
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เร่ืองอ่ืน ๆ  

การวางท่อถนนเลียบลาํหว้ยชาํรุดตรงบริเวณท่ีนา นายสมยั คาํเบา้เมือง ตรงแนวเขต 

ท่าตูม ขอใหเ้จา้หนา้ท่ีเขา้ไปตรวจสอบเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  

จะแจง้ใหผู้รั้บเหมาทราบและดาํเนินการแกไ้ขเน่ืองจากยงัอยูใ่นช่วงระหวา่งประกนั

สัญญา  

เร่ืองท่อลาํหว้ย อยากสอบถามวา่เม่ือไหร่จะได ้ 

ตามท่ีไดอ้อกสาํรวจ ไดใ้หช่้างประมาณการออกมา ขอใหช่้างช้ีแจง 

สาํหรับเร่ืองท่อของหมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 7 วางแผนไวว้า่จะวางท่อเป็นสองจุดซ่ึงได้

ประมาณการไวแ้ลว้ใชง้บประมาณ 100,000 บาท  

จะมีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร 

ถา้ตอ้งใชง้บประมาณ 100,000 บาท ตอ้งทาํเป็นโครงการค่ะจะไม่ใช่เป็นการซ่อมแซม 

เน่ืองจากโครงการน้ีเป็นส่วนของอาํเภอ ตอ้งแจง้ใหอ้าํเภอเป็นผูเ้นินการแกไ้ข 

ตอนน้ีถนนท่ีขาดชาํรุดยงัอยูใ่นประกนัอาํเภอ หากเราจะซ่อมแซมหรือซ้ือท่อดว้ยหาก

ใชง้บประมาณสัก 20,000 บาท จะดาํเนินการไดห้รือไม่  

ควรปรึกษาหารือกบัทางอาํเภอและลงตรวจสอบพื้นท่ีร่วมกนัเพื่อหาแนวทางแกไ้ข 

มอบหมายใหก้องช่างตรวจสอบและปรึกษาหารือร่วมกบัอาํเภอ หากดาํเนินการไดก้็ให้

ดาํเนินการ 

เป็นโครงการของอาํเภอหากเป็นโครงการถนนจะไปดาํเนินการไม่ได ้เน่ืองจากเป็น

โครงการทบักนั 

ขออนุญาตนาํเรียนช้ีแจงตามระเบียบพสัดุถา้เขา้ไปดาํเนินการกบัผูท่ี้ทาํสัญญาอยูก่่อน

แลว้ เราตอ้งปรึกษาหารือร่วมกบัอาํเภอก่อนจะเขา้ดาํเนินการเลยไม่ได ้ 

เม่ือช่วงฝนตกไดเ้กิดถนนชาํรุดและดินสไลดข้ึ์น ขอใหแ้จง้ผูรั้บเหมาทราบดว้ย 

ใหท้าํหนงัสือแจง้มายงัอบต. จะประสานไปยงัผูรั้บเหมาเพื่อทราบและดาํเนินการ

แกไ้ข 

ปัญหาถนนชาํรุดเกิดดินสไลดท่ี์บา้นหมากหญา้และบา้นโคกล่าม ตามท่ีท่านอุดมได้

แจง้นั้น ขอใหท้่านทาํหนงัสือแจง้มายงัอบต.เพื่อจะไดป้ระสานไปยงัผูรั้บเหมาใหเ้ขา้

ดาํเนินการแกไ้ข 

ถนนลาํหว้ยขาดหลงัโรงไม ้หากจา้งแมคโครมาซ่อมแซมก็ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง 

ไม่ทราบวา่อยูใ่นเขตพื้นท่ีหมู่ท่ี 4 หรือหมู่ท่ี 9 ขอใหท้่านดาํเนินการแกไ้ขซ่อมแซม 

จะพิจารณาและใหช่้างออกประมาณการ 

เร่ืองงบฉุกเฉินเน่ืองจากเขา้ฤดูฝนแลว้ ถนนท่ีชาํรุด เป็นหลุม บ่อ เม่ือปีท่ีแลว้แจง้มา

จาํนวน 2 สาย คือ ถนนขา้งโรงไม ้และสายไปนานายกมล ไดข้อดินไปถม ก็ไม่ได ้ใน

ปีน้ีจึงขอเสนอหินคลุก ในงบฉุกเฉิน   
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ตามท่ีเจา้หนา้ท่ีไปร้ือถอนไฟฟ้าส่องสวา่ง ขอใหช่้างดาํเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่ง

ในจุดท่ีมีสายไฟแรงตํ่าสามารถดาํเนินการเพิ่มเติมไดห้รือไม่  

เร่ืองการสอบเขตดอนเสาก่ี อยากทราบวา่ไดด้าํเนินการถึงขั้นตอนไหนแลว้ เม่ือสอบ

เขตแลว้จะไดด้าํเนินการทาํถนนต่อไป 

ขอเสนอใหต้ั้งงบประมาณในขอ้บญัญติัเพื่อซ้ือรถกระบะตอนเดียว 1 คนั เพื่อมาใชใ้น

การออกซ่อมแซมไฟฟ้า และใชง้านอ่ืน ๆ เน่ืองจากปัจจุบนัใชร้ถพว่งซาเลง้ออกไป

ซ่อมแซมไฟฟ้าซ่ึงดูแลว้ไม่เหมาะสม 

ขอเสนอใหส้ร้างอาคาร 2 ชั้น ตรงบริเวณท่ีวา่งของอบต. 

ตามท่ีท่านสมคัรไดแ้จง้แลว้ เร่ืองขอหินคลุกหินลูกรังท่ีถนนชาํรุดเป็นหลุมเป็นบ่อท่ี

ทาํใหก้ารสัญจรไปมาลาํบาก นั้น ขอฝากไวด้ว้ยครับ   

ขอท่านสมคัรถามอีกคร้ังและใหช่้างช้ีแจงเป็นขอ้ ๆ ตามลาํดบั 

เร่ืองถนนชาํรุด 2 สาย คือสายขา้งโรงไม ้และสายทางไปบา้นนายกมล ปีท่ีแลว้ไดข้อ

หินคลุก แต่ไม่ได ้

เน่ืองจากอุทกภยัใหญ่มาเลยตอ้งนาํไปแกปั้ญหาตรงนั้น จึงไม่มีงบ ซ่ึงก็มีหลายหมู่บา้น

ท่ีขอมาแต่ก็ไม่ไดเ้หมือนกนั 

ถนนเลียบลาํหว้ยท่ีชาํรุด ไม่ทราบวา่ช่างไดด้าํเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้หรือยงั 

ดาํเนินแกไ้ขเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ แต่ถา้หากมีตรงบริเวณไหนท่ีชาํรุดเพิ่มอีกก็ขอใหแ้จง้

เขา้มา 

เร่ืองไฟฟ้าส่องสวา่ง ท่ีไดช้ี้แจงไปแลว้นั้น ตรงบริเวณท่ีมีสายแรงตํ่าสามารถติดตั้ง

ไฟฟ้าส่องสวา่งเพิ่มเติมไดห้รือไม่ 

ถนนบางเส้นไม่มีสายดาํของอบต. เม่ือไปติดสายขาว ทางการไฟฟ้าก็ใหถ้อดออก 

ตอนน้ีก็ซ่อมจุดเก่าก่อน จุดใหม่ยงัไม่ดาํเนินการ ตอ้งรอประมาณการก่อน 

เร่ืองซ่อมไฟฟ้าท่ีนาํรถซาเลง้ออกไปซ่อมแซมซ่ึงดูแลว้ไม่เหมาะสม ขอเสนอใหซ้ื้อรถ

กระบะ 1 คนั เพื่อใชง้าน  

เน่ืองจากมีความจาํเป็นท่ีตอ้งใชร้ถพว่งซาเลง้ หากจะจดัซ้ือรถกระบะถา้ใหดี้คงตอ้งใช้

งบประมาณท่ีสูง ขอฝากใหฝ่้ายบริหารและสภาฯ พิจารณา ครับ 

สามารถซ้ือเป็นรถมือสองไดห้รือไม่ ขอฝากทางกองคลงั  

เร่ืองการสอบเขตดอนเสาก่ีวา่ดาํเนินการหรือยงั เพราะต่อไปจะไดท้าํถนนรอบ ๆ เพื่อ

ประชาชนจะไดส้ัญจรไปมาไดส้ะดวก 

จะแจง้ใหนิ้ติกรทราบและมาช้ีแจงครับ  

ขอฝากเร่ืองการดาํเนินการก่อสร้างอาคารอบต. 2 ชั้น 

เคยเสนอใหท้าํร้ัวดา้นหนา้อบต.ไป ก็ไม่ไดด้าํเนินการ 

ไม่สามารถดาํเนินการไดเ้น่ืองจากเป็นเขตทาง ไม่ใช่พื้นท่ีอบต. ครับ 
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ขอขอบคุณท่านสมคัรครับ สาํหรับในวนัน้ีใหพ้อแค่น้ีก่อน สาํหรับเร่ืองการสร้าง

อาคาร 2 ชั้น และการจดัซ้ือรถกระบะ ค่อยปรึกษาหารือกนัในการประชุมคร้ังต่อไป 

ขอปิดประชุม ครับ  

 

เลิกประชุม เวลา 15.00 น. 

 

 

                                    (ลงช่ือ)                                                     ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

                                                                (นายธงชัย  มาตรภูธร) 

                                               เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

 

                  (ลงช่ือ)                                                 ผูต้รวจจดบนัทึกการประชุม 

                                                                (  นายประมวล    สีดํา  ) 

                                               ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

 

    (ลงช่ือ)        ผูต้รวจบนัทึกการประชุม  

                       (นายทองดํา   จําปาบุรี) 

                                               สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 1 
 

 

    (ลงช่ือ)                     ผูต้รวจบนัทึกการประชุม  

         (นางสุภาพ   พรมมร) 

                               สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ ท่ี 7 
 

 

    (ลงช่ือ)                        ผูต้รวจบนัทึกการประชุม  

        (นายแปลก   คําเบ้าเมือง) 

                                สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 9 
 

     (ลงช่ือ)                      ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

       (นายสมัคร   ภาวะหาญ) 

                                สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 2 
 

     (ลงช่ือ     ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

       (นายสวสัดิ์   สมบัติหอม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 3 


